



NGÀY LÀM VIỆC THỨ TƯ, ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG

Tiếp tục phiên thảo luận và nghe báo cáo công tác nhân sự Đại hội



Đoàn Chủ tịch Đại hội.

Ảnh: PHƯƠNG HOA (TTXVN)

Tiếp tục chương trình làm việc, ngày 28/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng làm việc tại hội trường. Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội điều hành phiên thảo luận buổi sáng.

Tại phiên thảo luận, đã có 13 đại biểu thuộc các đoàn đại biểu, các đảng bộ, đảng đoàn, ban cán sự đảng, cơ quan tập trung tham luận, phân tích, làm rõ các nội dung: Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính và xây dựng nền hành chính nhà nước, góp phần đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, phát triển nhanh và bền vững đất nước; Phát huy tiềm năng, lợi thế của vùng, xây dựng đồng bằng sông Cửu Long phát triển bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu; Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước, nuôi dưỡng hoài bão, khát vọng vươn lên, thúc đẩy phong trào thanh niên tình nguyện, xung kích, sáng tạo, khởi nghiệp; Phát huy vai trò, sức mạnh của hệ thống chính trị và toàn xã hội thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững ở tỉnh miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; Nâng cao vai trò, vị thế của Việt Nam

(Xem tiếp trang 4)

TẮT ĐẠT - KHẮC ĐUẦN

THÁI BÌNH KHẨN TRƯNG TRIỂN KHAI CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

► Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Công điện số 04-CD/TU về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch

(Xem trang 4)

► Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh họp triển khai một số nhiệm vụ cấp bách phòng, chống dịch

Chiều ngày 28/1, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh họp triển khai một số nhiệm vụ cấp bách phòng, chống dịch Covid-19. Đồng chí Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh chủ trì cuộc họp. Dự họp có đồng chí Vũ Mạnh Hiến, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện các sở, ban, ngành, huyện, thành phố và một số đơn vị.

Theo báo cáo của Sở Y tế, ngay sau khi nhận được thông tin của tỉnh Hải Dương và Quảng Ninh về việc có các trường hợp tiếp xúc gần liên quan đến bệnh nhân nhiễm Covid-19 số 1552 và 1553 tại Thái Bình, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã cử đội phản ứng nhanh xuống thực địa. Đến chiều ngày 28/1 đã rà soát được 4

(Xem tiếp trang 4)
HOÀNG LANH



Đồng chí Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh phát biểu tại cuộc họp.

Ảnh: THÀNH TÂM

► Các địa phương, đơn vị sẵn sàng ứng phó với diễn biến mới của dịch Covid-19

* Chiều ngày 28/1, UBND thành phố Thái Bình họp khẩn phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới. Theo đó, từ 0 giờ ngày 29/1 thành phố kích hoạt đội tuần tra của công an và tổ tự quản khu dân cư. Công an thành phố chỉ đạo công an các phường, xã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ

chức rà soát tất cả các trường hợp về từ vùng dịch, trên cơ sở phát huy vai trò của thôn, tổ dân phố, ý thức tự giác của người dân. Xây dựng các kịch bản, phương án đáp ứng hiệu quả khi có trường hợp dương tính với Covid-19...

* Theo báo cáo của Trung tâm Y tế huyện Đông Hưng, trên địa bàn huyện

có 1 trường hợp ở thôn Tống Khê, xã Đông Hoàng là nhân viên Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn (Quảng Ninh) có tiếp xúc gần với bệnh nhân số 1553. Ngày 26/1, trường hợp này về xã Đông Hoàng, sáng ngày 28/1 ra khai báo y tế tại Trạm Y tế xã Đông Hoàng sau khi nhận được thông tin người mình tiếp

xúc dương tính với Covid-19. Trung tâm Y tế huyện đã khẩn trương tổ chức lấy mẫu xét nghiệm trường hợp này và cả bố mẹ là người đã tiếp xúc gần; tập trung tổ chức điều tra xác minh các yếu tố liên quan, làm thủ tục cho trường hợp

(Xem tiếp trang 4)
NHÓM PHÓNG VIÊN

► Trao quà tết cho đối tượng chính sách, hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn

* Sáng ngày 28/1, Liên đoàn Lao động tỉnh đã đến thăm, tặng quà Bà mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Châu, thôn Bảo Châu, xã Đông La (Đông Hưng) và các đối tượng bảo trợ đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội. Tại đây, đại diện Liên đoàn Lao động tỉnh bày tỏ lòng biết ơn sự cống hiến, hy sinh của mẹ Châu trong cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc; chúc mẹ sống vui, sống khỏe, đón tết vui vẻ, đầm ấm; các đối tượng bảo trợ xã hội nỗ lực vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Sáng cùng ngày, Liên đoàn Lao động tỉnh đến thăm, tặng quà, chúc tết cán bộ, nhân viên Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thái Bình và Bệnh viện Đa khoa thành phố Thái Bình.

* Chiều ngày 28/1, Ủy ban MTTQ tỉnh phối hợp với Công ty Cổ phần Tập đoàn Hương Sen trao 650 suất quà cho hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, người khuyết tật, người già neo đơn tại huyện Hưng Hà. Mỗi suất quà trị giá 400.000 đồng. Đây là hoạt động thường niên của Ủy ban MTTQ tỉnh và Công ty Cổ phần Tập đoàn Hương Sen nhân động viên tinh thần và chia sẻ khó khăn với hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn,

(Xem tiếp trang 4)
NHÓM PHÓNG VIÊN

► ĐÔNG HƯNG

Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong phong trào thi đua

Chiều ngày 28/1, huyện Đông Hưng tổ chức tổng kết phong trào thi đua năm 2020, phát động phong trào thi đua năm 2021.

Năm 2020, dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 song huyện Đông Hưng vẫn hoàn thành các nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Huyện đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Kinh tế của huyện tăng trưởng khá, nổi bật là ngành trồng và nuôi trồng thủy sản có tốc độ tăng trưởng vượt kế hoạch; chăn nuôi từng bước phục hồi và đạt mức tăng trưởng 4,34% so với cùng kỳ; công nghiệp, dịch vụ đang dần ổn định và phát triển trở lại; vệ sinh môi trường được cải thiện. Huyện cũng đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, hiện đang tập trung xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Phong trào giáo dục và đào tạo được duy trì, giữ vững vị trí thứ nhì khối các huyện, thành phố của tỉnh. Đông Hưng đã chỉ đạo thực hiện ngăn ngừa không để dịch Covid-19 xảy ra trên địa bàn. Công tác khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân ngày càng được nâng cao. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Với những thành tích đạt được trong năm 2020, cán bộ, nhân dân huyện Đông Hưng được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba; 8 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu được đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen, 2 cá nhân được đề nghị Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba; hàng trăm lượt tập thể, cá nhân được tỉnh, huyện tặng cờ thi đua, bằng khen, giấy khen.

Nhân dịp này, hơn 80 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu năm 2020 được UBND huyện biểu dương, khen thưởng.

Tại hội nghị, sau khi lãnh đạo huyện phát động phong trào thi đua năm 2021, đại diện các khối thi đua đã ký giao ước thi đua năm 2021.

THU HIỀN

Dịch Covid-19 diễn biến mới, thần tốc thực hiện các biện pháp phòng, chống

(Xem trang 2)